

opusdei.org

Thành viên

Opus Dei có khoảng 85.000 thành viên nam nữ; 98% là giáo dân bình thường; đa số đã có gia đình; 2% còn lại là giáo sĩ; họ được tuyển chọn từ những tín hữu bình thường trong giáo đoàn Opus Dei.

07-02-2014

Để tìm hiểu các hoạt động huấn luyện thiêng liêng của Opus Dei trong khu vực của bạn xin vui lòng điền vào mẫu thông tin dưới đây, ghi rõ nơi bạn viết và các chi tiết khác bạn muốn thêm vào. Các hoạt động

thiên liêng của Opus Dei, được thực hiện riêng cho nam và nữ; được tổ chức ở, những địa điểm và thời gian thích hợp với điều kiện gia đình, nghề nghiệp của những người tham dự.

Mọi người có thể gia nhập Giáo Đoàn Opus Dei với tư cách là một hội viên, một numerary hoặc một supernumerary. Các hội viên và numerary cam kết sống độc thân ; còn supernumerary thì không. Tuy nhiên, tất cả mọi giáo dân thuộc Opus Dei đều chia sẻ chung một ơn gọi phổ biến lý tưởng sống thánh giữa lòng thế giới . Đa số thành viên của Opus Dei là người có gia đình, và họ nỗ lực đi theo Chúa Giêsu Kitô bằng cách thánh hóa công việc của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội, giữ gìn một tình yêu trẻ trung, quảng đại đón nhận con cái Chúa ban, giáo dục chúng tử tế và truyền đạt niềm tin cho chúng với lòng bác ái và gương sáng. Về động lực tông

đồ, có những giáo dân nam và nữ chọn sống độc thân như một quà tặng Chúa ban. Điều này giúp họ hiến thân nhiều hơn cho các phận sự huấn luyện, mà không cần thay đổi gì trong bậc sống giáo dân, tình trạng nghề nghiệp hay vị trí trong Giáo hội và xã hội của họ.

Trở thành hội viên của Opus Dei đòi phải có một tiếng gọi siêu nhiên. Đó là một ơn gọi riêng của Thiên Chúa, sẵn sàng dâng trọn đời mình để phụng sự Người, phổ biến sứ điệp về ơn gọi nên thánh phổ quát trong cuộc sống thường ngày và đời sống xã hội. Các thành viên gia nhập bằng lời cam kết dẫn thân chứ, không bằng lời khấn, và vẫn là tín hữu bình thường của giáo phận.

Ơn gọi này thường được biện phân sau một thời gian tham gia các sinh hoạt trong Opus Dei (tĩnh tâm, khoá học hỏi, linh hướng) thường xuyên sau một thời gian; nhằm giúp mỗi

người việc hiểu biết thấu đáo về Opus Dei. Một điều quan trọng không kém là đã kiên định thực hành việc sống đạo mà họ tự nguyện cam kết : thường xuyên lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện, hoạt động tông đồ, và nói chung, nỗ lực liên lý và khiêm tốn tập luyện nhân đức và phấn đấu sống thánh bằng cách đi theo tinh thần Opus Dei. Những người Công giáo trưởng thành, nam hay nữ, kết hôn hay độc thân, thuộc bất cứ môi trường nào, quốc gia hay trong bất cứ điều kiện kinh tế xã hội nào đều có thể hội nhập trong giáo đoàn.

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/thanh-vien/](https://opusdei.org/vi-vn/article/thanh-vien/) (25-03-2025)